

Hoa Kỳ sẽ làm những gì cần phải làm để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân



Ông Netanyahu chỉ vào vạch ranh giới mà ông kẻ ra trên hình quả bom hạt nhân đang trình diễn cho chứng trình hạt nhân của Iran, 27.09.2012

TÒA BÀN CHỨC — Một tuyên bố của Tòa Bàn chức nói rằng Tình thế Hoa Kỳ và Thủ tướng Israel đã nói với nhau như là một phần trong cuộc tham khảo ý kiến thông tin của họ, và rằng ông Obama đã tái xác nhận “cam kết không lay chuyển đối với vấn đề an ninh của Israel.”

Tuyên bố của họ cũng nói rằng, hai nhà lãnh đạo này ghi nhận quan hệ hợp tác và thân thiện

trong điếu u gởi là “mọi đe dọa do Iran gây ra.”

Cuộc nói chuyện với các tiếp theo sau cuộc họp của ông Netanyahu với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm thứ Năm.

Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc nói rằng, ông Netanyahu hoan nghênh cam kết của tình thế trong trường hợp Địch Hồi Giáo Liên Hiệp Quốc là làm những gì cần thiết để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ Ba, tại Liên Hiệp Quốc, ông Obama đã nói rằng một nước Iran được trang bị vũ khí hạt nhân không phải là một thách thức có thể kiểm soát được.

Ông Obama nói: “Iran sẽ đe dọa tiêu diệt Israel, cũng như an ninh của các quốc gia vùng Vịnh, và tình thế trong đó như của nền kinh tế toàn cầu. Việc này có nguy cơ gây ra một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong vùng và làm tan vỡ hiệp định cấm phổ biến vũ khí. Đó là lý do tại sao một liên hiệp các quốc gia đã quy trách nhiệm cho chính phủ Iran với vấn đề này. Và đó cũng là lý do tại sao Hoa Kỳ sẽ làm những gì cần phải làm để ngăn không cho Iran có vũ khí hạt nhân.”

Tuy nhiên, tình thế không nói công khai, như ông Netanyahu muốn, về những hành động cụ thể nào của Iran sẽ khiến Hoa Kỳ can thiệp.

Hôm thứ Năm, Thủ tướng Israel nói với Địch Hồi Giáo Liên Hiệp Quốc rằng, Iran phải bị ngăn chặn trong khi họ hoàn tất giai đoạn thứ nhì của việc tinh chế uranium, là điếu u cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Netanyahu phát biểu: “Như vậy, vào những giờ phút này, chúng ta còn một cách duy nhất để ngăn chặn Iran một cách ôn hòa khi họ không thể sản xuất vũ khí hạt nhân là thiết lập một rào cản rõ ràng cho chu trình vũ khí hạt nhân của Iran.”

Tờng thờng Hoa Kờ và Thờ tờng Israel đờng ý vờ vờn đờ Iran

Tờng Giờ: VOA

Thờng Sờng, 28 Thờng 9 Nờng 2012 21:11

Hờng thờ Sáu, Chờ huy trờng Đờn Vờ Binh Cách Mờng Iran, Tờng Mohammad Ali Jafari, nờng, nhờng đờ đờ a cờ a Israel vờ hành đờng quân sờ chờ làm gia tăng quyờ tờ tâm cờ a Iran tờn tờ chờng trờng hờ tờn.

Hờng thờ Sáu, phó đờ i sờ Iran tờ i Liên Hiờ p Quờ, ông Eshagh al-Habib, gờ i nhờng cáo buờ cờ a ông Netanyahu là “vờ căn cờ.” Iran nờng, chờng trờng hờ tờn cờ a hờ chờ có mờ c đờch hòa bờng.

Ông Mitt Romney thờng hay chờ trờch quan hờ cờ a Tờng thờng Obama vờ i các nhà lờnh đờ o Israel.

Cờ ông Obama lờ n ông Romney đờ uờng hờ viờ c sờ đờng võ lờ c nờ uờ cờn, đờ ngỏn không cho Iran sờ đờ c võ khờ hờ tờn.

Theo tuyên bờ vờ a kờ, Tờng thờng Obama và Thờ tờng Netanyahu đờ đờng ý tờ p tờ c các cuờ c tham khờ o ý kiờn thờng lờ vờ vờn đờ này.